

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO HỌC SINH

Hiện nay, bên cạnh các hoạt động giáo dục tích cực, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh chủ trương đẩy mạnh việc đưa các trò chơi dân gian vào trường học để tạo cho học sinh những trải nghiệm vừa học, vừa chơi một cách an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng trường học thân thiện và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Như thành thông lệ, cứ đến giờ ra chơi chiều thứ sáu hằng tuần, học sinh các khối lớp của Trường Tiểu học Giang Biên lại ùa ra sân trường tham gia các trò chơi dân gian. Mỗi tuần sẽ có một khối lớp tham gia và các học sinh khối lớp khác cổ vũ. Có khá nhiều trò chơi đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường trong các đợt. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã khắp nơi, gương mặt các em học sinh đều toát lên sự vui tươi, phấn khởi, làm động lực cho việc học tập.

Có một đặc điểm rất quan trọng là phần lớn các trò chơi diễn ra ngoài trời, luôn gắn bó trẻ với môi trường tự nhiên, đưa các em hòa đồng với thiên nhiên, hòa đồng với mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành tố trong môi trường, giúp các em hiểu biết thiên nhiên sâu sắc, từ đó càng yêu quý thiên nhiên hơn. Hơn thế, qua việc tham gia các trò chơi, học sinh được vận động, được thư giãn, vệ sinh cho đôi mắt, chạy nhảy, nô đùa, reo hò sẽ làm tinh thần sảng khoái và phấn chấn rất nhiều. Trò chơi dân gian giúp cho các em rèn luyện thể chất, sự khéo léo, trở nên nhanh nhẹn hoạt bát, tạo sự hòa đồng, thân thiện, đoàn kết...

Theo chia sẻ của các giáo viên nhà trường, một ưu thế của trò chơi dân gian chính là ở chỗ nó có thể phù hợp với tất cả những ai muốn chơi, mọi trẻ đều bình đẳng như nhau. Lợi ích trò chơi dân gian mang lại cho học sinh mỗi ngày đến trường được thể hiện trên nhiều yếu tố: giúp học sinh phát triển ngôn ngữ, tích lũy kiến thức, rèn luyện thể chất... Khi đưa trò chơi dân gian vào trường học nhà trường đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn trò chơi phù hợp, đánh giá tác dụng giáo dục của các trò chơi đối với sự phát triển của học sinh. Trong không gian rộng rãi, được hòa mình với thiên nhiên, học sinh đã cùng nhau chạy nhảy vận động với trò chơi: bịt mắt đập bóng kéo co, nhảy bao bố, cướp cờ,... Hầu hết trẻ đều rất hứng thú khi được tham gia các trò chơi dân gian như thế.

Hiện nay, trước việc công nghệ thông tin bùng nổ, học sinh rất dễ bị lôi cuốn với những trò chơi điện tử; trong đó có nhiều trò chơi bạo lực gây những hậu quả về sức khỏe, tinh thần. Việc tăng cường đưa các trò chơi dân gian vào trường học là một trong những giải pháp để hạn chế được vấn đề này. Các trò chơi dân gian được triển khai trong trường học thường đơn giản, dễ chơi, học sinh dễ hòa nhập vào cuộc chơi nên việc phổ biến rộng rãi các trò chơi dân gian đến các đối tượng

học sinh là rất khả thi. Trong các tiết học thể dục của học sinh tiểu học, giáo viên các nhà trường đã linh hoạt, sáng tạo lồng ghép các trò chơi dân gian để học sinh trải nghiệm, tạo không khí học tập sôi nổi, hào hứng, hạn chế sự đơn điệu cho các tiết học.

Một số hoạt động của học sinh tham gia trò chơi dân gian









